

ผังความเชื่อมโยงการขอรับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมทางสังคม
แผนฯ 12	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
แผนแม่บท	ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก
แผนปฏิรูป	ด้านสังคม ประเด็นปฏิรูปประเทศ การมีส่วนร่วมการเรียนรู้ การรับรู้และส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม ประเด็นปฏิรูปย่อย สร้างพลังแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์จัดสรร	รายได้ของประชากรกลุ่มรายได้น้อยเพิ่มขึ้นอย่างกระจาย และอย่างต่อเนื่อง
แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์เสริมสร้างพลังทางสังคม

ผลสัมฤทธิ์ Impact	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชน ชุมชนท้องถิ่นได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตและความสุขมวลรวมอย่างยั่งยืน แก้ปัญหาความยากจน และพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้มีรายได้น้อยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคมในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
-------------------	---

เป้าหมาย	<ol style="list-style-type: none"> เพื่อบริการวิชาการแก่หน่วยงาน/ประชาชนในชุมชนและสังคม ให้มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การเจริญเติบโตทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศที่ยั่งยืน เพื่อพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ประชาชนมีความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตดีขึ้น
----------	--

ยุทธศาสตร์ มรท.สน.	ยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ	ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ระดับสากล	ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ
--------------------	--	--	--	--

กิจกรรม	<ol style="list-style-type: none"> 1.1 ผลิตบัณฑิตครู 1.2 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 	<ol style="list-style-type: none"> 2.1 พัฒนาการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 2.2 พัฒนาหลักสูตร 2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการจัดกิจกรรมการพัฒนานักศึกษาและการสร้างเครือข่ายศิษย์เก่า 2.4 การส่งเสริมให้อาจารย์มีความเป็นมืออาชีพ 	<ol style="list-style-type: none"> 3.1 พัฒนางานวิจัยและงานสร้างสรรค์และนวัตกรรม 3.2 พัฒนาองค์ความรู้ทุกระดับสู่การรับใช้สังคม 3.3 บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับารรับใช้สังคม 3.4 ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีของท้องถิ่น 3.5 บูรณาการและยกระดับงานด้านภาษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> 4.1 ยกระดับการบริหารจัดการให้มีคุณภาพ 4.2 พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 4.3 การบริหารจัดการเชิงรุก
---------	--	--	---	--

ตัวชี้วัด	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของบัณฑิตครูที่จบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครที่สอบบรรจุได้และขึ้นบัญชี จำนวนบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นที่นำความรู้จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครไปใช้ประโยชน์ในการจัดการเรียนการสอน จำนวนโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้ 5 กลุ่มสาระโดยใช้ระบบที่เลี้ยง 	<ol style="list-style-type: none"> ร้อยละของบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้ทำงานหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี ร้อยละของนักศึกษาในระดับปริญญาตรีชั้นปีสุดท้ายที่มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ร้อยละของหลักสูตรที่มีการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์กับท้องถิ่น ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม ร้อยละของผู้เข้าร่วมหลักสูตรระยะสั้น แบบไม่ได้รับปริญญา(Non degree Program) นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ ร้อยละบัณฑิตที่มีทักษะการเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ร้อยละนักศึกษาที่ผ่านการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ร้อยละ 60 ร้อยละการผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน ร้อยละ 80 ร้อยละนักเรียน ผ่านด้านการอ่าน การเขียน และการวิเคราะห์ของนักเขียน ร้อยละ 80 ร้อยละอาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรง ตำแหน่งทางวิชาการ ร้อยละของอาจารย์ที่นำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนด้วยภาษาต่างประเทศ 	<ol style="list-style-type: none"> ผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่ได้รับการพัฒนาและยกระดับผลิตภัณฑ์ จำนวน 15 ผลิตภัณฑ์ ยกระดับรายได้ของกลุ่มเป้าหมายร้อยละ 30 จำนวนชุมชนที่สามารถจัดการตนเองได้จากองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย จำนวนโครงการที่บูรณาการพันธกิจสัมพันธ์เพื่อพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมของชุมชนท้องถิ่น จำนวนแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นทั้งภายใน และภายนอกของมหาวิทยาลัย จำนวนเครือข่ายการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สามารถเผยแพร่องค์ความรู้ ในการส่งเสริมความรักสามัคคีเข้าใจสิทธิหน้าที่ จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมที่ทำให้เกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยหรือสร้างโอกาสและมูลค่าเพิ่ม 	<ol style="list-style-type: none"> จำนวนนวัตกรรมและระบบเทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการ จำนวนระบบฐานข้อมูลตำบล จำนวน 1 ฐาน จำนวนฐานข้อมูล DMC (Data Management Center) ที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการของมหาวิทยาลัย ระดับความสำเร็จของการบริหารจัดการเชิงรุกพลิกโฉม มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างมีสุขภาวะ
-----------	--	---	--	---

โครงการหลัก /Project Based	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการผลิตและพัฒนาครูให้ได้มาตรฐานวิชาชีพและมีจิตวิญญาณความเป็นครู 2. โครงการยกระดับศักยภาพการจัดการเรียนรู้ของครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน 2. โครงการพัฒนาโรงเรียนวิถีธรรมแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏ 3. โครงการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 4. โครงการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร และหลักสูตรระยะสั้นให้มีความพร้อมตามแนวทางยุทธศาสตร์ใหม่ 5. โครงการสร้างพื้นฐานลักษณะคนไทยให้กับนักศึกษา 6. โครงการพัฒนาศักยภาพอาจารย์ 7. โครงการสนับสนุนสื่อวีดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอน 8. โครงการยกระดับการเรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การวิเคราะห์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนท้องถิ่น 2. โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและยกระดับรายได้ให้กับชุมชนฐานราก 3. โครงการบูรณาการพันธกิจสัมพันธ์ตามบริบทของมหาวิทยาลัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 4. โครงการส่งเสริมและยกระดับงานด้านศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม 5. โครงการส่งเสริมความสามัคคี เข้าใจสิทธิหน้าที่ของตนเอง 	<ol style="list-style-type: none"> 1. โครงการพัฒนาฐานข้อมูลตำบลในจังหวัด 2. โครงการบริหารจัดการเชิงรุกพลิกโฉมมหาวิทยาลัยฯ
----------------------------	--	---	---	---

งบประมาณ	งบประมาณแผ่นดิน จำนวน 32,039,300 บาท
----------	--------------------------------------